



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**  
เป็นนายตนเอง



**Originality**  
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**  
ใส่ใจประชาชน



**Humility**  
ต่อมคน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ข่าวสด กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ ได้ระดมสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน อายุ 17 ปีขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงจากทุกจังหวัด สมัครเป็นจิตอาสาที่มยุรเอ็มแคททูบีนัมเบอร์วัน เพื่อร่วมดูแลจิตใจประชาชนในวันพระราชพิธีฯ ตั้งเป้า 23,000 คน แยกเป็นกทม.และปริมณฑล 300 คน ต่างจังหวัดๆ ละ 300 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก สพฐ. ทั้งนี้ ทีมมยุรเอ็มแคทฯ จะทำงานเชื่อมโยงกับทีมเอ็มแคทอย่างใกล้ชิด โดยจะซักซ้อมความพร้อมก่อนถึงวันปฏิบัติงานจริงทุกจังหวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ อาจกระตุ้นประสบการณ์ความสูญเสียและความเครียดในอดีต กรมฯ ได้เตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพจิตประชาชน โดยจัดทีม MCATT ดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธีที่จัดขึ้นในจังหวัดต่างๆ และการลงพื้นที่ให้บริการเชิงรุกบรรเทาความทุกข์ใจประชาชนรวมถึงปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดี “คิดถึงพ่อ (ไม่เศร้า)...เราทำดี” ผ่านศิลปินดาราส่งข้อความหวังและกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมกับก้าวเดินตามรอยพระยุคลบาท ให้สมดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>สวท. สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 7 The Nation</p>	<p><b>สธ.ขอขอบคุณ “ตูน บอดี้สแลม” ร่วมทำดีให้สังคม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. ในฐานะโฆษก สธ. กล่าวว่า จากที่ตูน บอดี้สแลม จัดโครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” เพื่อช่วยเหลือในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น สธ.ขอขอบคุณที่ได้อุปกรณ์ทำสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งนอกเหนือจากการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย โดยขอให้ สสจ.และผอ.รพ. ช่วยสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้</p>
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการรายวัน ทีวีช่อง one ,33</p>	<p><b>โฆษณาคัลยกรรมความงาม</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ภาพการทำคัลยกรรมอวัยวะเพศหญิง ของรพ.เสริมความงามแห่งหนึ่ง โดยใช้ไขมันตัวเองฉีดเข้าไปเพื่อให้อวบอูมยิ่งขึ้น</p> <p>พญ.ชญวลี ศรีสุโข สุนิตรีแพทย์ รพ.พิจิตร กล่าวว่า การคัลยกรรมเสริมความงามทุกชนิดมีอันตราย นอกจากเรื่องเสียเงินและอาจเสียใจหากไม่เป็นไปตามคาดหวังแล้ว ยังมีเรื่องของข้อแทรกซ้อนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การอักเสบติดเชื้อ ห่อเลือด เสียเลือด อาการชา เพราะกระทบกับเส้นประสาท เส้นเลือด เป็นต้น</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักงานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรม สบส. กล่าวว่า ในการโฆษณาสถานพยาบาลต้องคำนึงถึงจริยธรรมและคุณธรรมด้วย หากเป็นเรื่องไม่เหมาะสมก็ไม่สามารถโฆษณาได้ จากการพิจารณาลักษณะข้อความและรูปภาพของการโพสต์โฆษณาดังกล่าว เบื้องต้นเห็นว่าเป็นการใช้ภาพอุจาดตา ไม่น่าจะดำเนินการโฆษณาได้ และจะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการร้องเรียนโฆษณาสถานพยาบาล เพื่อพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย หากมีความผิดฐานโฆษณา จะเข้าสู่กลไกการเปรียบเทียบปรับ โดยบุคคลธรรมดามีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนนิติบุคคลมีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท แต่หากเป็นความผิดครั้งแรกอาจมีการลดโทษและจะมีโทษปรับอีกวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะยุติการเผยแพร่การโฆษณา</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p><b>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายชินวัฒน์ ต่อรัตน์ ประธานเครือข่ายสามล้อไทย พร้อมด้วย นางสาวเครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เครือข่ายวินมอเตอร์ไซค์ใจอาสา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพฯ กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เรียกร้องให้มีการประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะมาตรา 27 และ 31 ที่ห้ามขาย-ห้ามดื่มสุราในวัดหรือศาสนสถาน รวมถึงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามดื่มสุรารถทุกชนิด ตลอดจนการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันออกพรรษา เพื่อลดอุบัติเหตุและปัญหาสังคมอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยร่วมที่สำคัญ</p> <p>- นพ.สุรารณชัย วัฒนาภัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 5 ต.ค. 60 เป็นวันออกพรรษา กรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศูนย์กฎหมาย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สคร.ที่ 6 ชลบุรี ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี และสน.ชนะสงคราม บูรณาการลงพื้นที่ในเขตพระนคร กทม. และ จ.ชลบุรี รณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ร้านค้า เน้นวัน-เวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 28) ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี (มาตรา 29) การโฆษณาแสดงสัญลักษณ์ตราสินค้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการส่งเสริมการขาย (มาตรา 32) และการลด แลก แจก แถมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 30) รวมถึงการประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รวม 91 ร้าน โดยหากพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ร้องเรียนได้ที่สนง.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โทร.0-2590-3342 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422</p> <p>- เสนอข่าว นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า การขายเบียร์สดแบบลักษณะเครื่องกวดพร้อมดื่ม เป็นการขายที่กึ่งล่อแหลมอย่างมาก เนื่องจากสภาพของสินค้าบังคับให้เมื่อกวดแล้วต้องดื่มทันที อาจจะมีดื่มภายในร้านหรือดื่มบนรถ ซึ่งนอกจากกระทำผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถแล้ว ยังเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นด้วย</p> <p>- นายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า การกวดเบียร์สดจากเครื่องกวดอัตโนมัติที่ร้านสะดวกซื้อ ยังไม่มีความชัดเจนว่าผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 30 (1) หรือไม่ แต่กำลังมีการเรียกประชุมผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหารือ อย่างไรก็ตาม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าที่ควรปล่อยให้มีการค้าขายได้อย่างเสรี และเครื่องกวดเบียร์จะเป็นการเพิ่มจำนวนนักดื่ม โดยเฉพาะเยาวชน ร้านสะดวกซื้อควรตระหนักและมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มาก</p>
เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สปริงนิวส์ ทีวีช่อง NBT	<p><b>วันเบาหวานโลก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุรารณชัย วัฒนาภัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สมาพันธ์เบาหวานโลกคาดการณ์ว่า ในปี 2583 จะมีผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด 642 ล้านรายทั่วโลก ประเทศไทยจะมีผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านราย กรมควบคุมโรคได้ตั้งเป้าในปี 2568 ความชุกของโรคเบาหวานและโรคอ้วนจะไม่เพิ่มขึ้น ปัจจุบันมีความร่วมมือกับหลายภาคส่วน โดยเร็ว ๆ นี้ จะจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก ปี 2560 โดยมีเจ้าภาพประกอบด้วย กรมควบคุมโรค สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันโรคเบาหวาน ภายใต้คำขวัญ “เบาหวานและผู้หญิง...ป้องกันวันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีในวันหน้า”</p>
ไทยโพสต์ กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>โรคอ้วนในวัยเด็ก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน สาเหตุเกิดจากการกินอาหารมากเกินไปจนทำให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ติดเชื้อไขหวัด และมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ง่าย และยังเสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอีกด้วย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาโรคอ้วนในวัยเด็ก โดยเร่งให้ทุกโรงเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ของนักเรียน ดังนั้น เพื่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน ต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคอ้วน แนะนำให้ผู้ปกครองและโรงเรียนร่วมมือกันปรับพฤติกรรมเด็กตามแนวทางโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้ 1.จัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการให้กับเด็ก 2.ส่งเสริมกิจกรรมเคลื่อนไหวออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชม. และ 3.ครูด้านสุขศึกษา ช่วยดูแลและป้องกันภาวะอ้วนในเด็ก ด้วยการส่งเสริมให้เด็กมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ</p>
ข่าวสด	<p><b>โรคเอสแอลอี</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ธีรพล โถพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคแพ้ภูมิตัวเอง หรือโรค SLE เป็นโรคภูมิคุ้มกันตนเองทำลายเนื้อเยื่อตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรัง อาการของโรคจะเป็นๆ หายๆ พบได้บ่อยในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุที่แท้จริงไม่ทราบแน่ชัด แต่มีปัจจัยทางพันธุกรรมและปัจจัยอื่นส่งเสริมทำให้เกิดโรคได้แก่ การติดเชื้อ ยา แสงแดด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม อาการของโรคจะแสดงความผิดปกติในร่างกายหลายระบบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ร่วมกัน การดูแลรักษาผู้ป่วยแต่ละรายจึงแตกต่างกัน นอกจากการรักษาโรคแล้ว ผู้ป่วยควรดูแลตนเอง ติดตามการรักษาอย่างสม่ำเสมอ
ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย	<p><b>ช็อกโกแลตปนเปื้อนสารตะกั่ว-แคดเมียม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์ เลขานุการ อย. กล่าวว่า จากข่าวที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคส่งตรวจช็อกโกแลต 19 ชนิด พบ 18 ชนิดปนเปื้อนตะกั่วและแคดเมียมนั้น อย.ขอชี้แจงว่า ผลการส่งตรวจผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตดังกล่าวพบปริมาณตะกั่วต่ำกว่า 0.03-0.05 ppm ซึ่งไม่เกินค่ากำหนดตามประกาศ สธ. ฉบับที่ 83 พ.ศ.2527 คือพบได้ไม่เกิน 1 ppm ยกเว้นช็อกโกแลตชนิดไม่หวาน พบได้ไม่เกิน 2 ppm ส่วนปริมาณแคดเมียมพบน้อยกว่า 0.03-0.14 ppm ซึ่งตามมาตรฐานสากลโคเด็กซ์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต รวมถึงประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ปริมาณแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลต ต้องไม่เกิน 0.3 มิลลิกรัมต่อช็อกโกแลต 1 กิโลกรัม ดังนั้น ปริมาณตะกั่วและแคดเมียมที่ตรวจพบในช็อกโกแลตตามที่ปรากฏเป็นข่าวยังคงมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลึกลอบใส่ยาแผนปัจจุบัน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ร่วมกับ สสจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ DOUBLE Maxx ตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบยาซิลเดนาฟิล ที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมพิเศษ อย.ได้แจ้งไปยังสสจ.ทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวด เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ลึกลอบใส่ยาดังกล่าวแล้ว เพราะเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และเป็นอาหารที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรืออนามัยของประชาชน</p>
ไทยรัฐ	<p><b>มะเร็งเต้านม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิชัย วาสนศิริ ผอ.ศูนย์เต้านม รพ.จุฬารัตน์ และนายกสมาคมโรคเต้านมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันโรคมะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย เฉลี่ยประมาณ 30 คนต่อผู้หญิงแสนคน และพบสูงขึ้นเรื่อยๆ ปัจจัยการเกิดโรคมะเร็งทั้งการดำเนินชีวิต พฤติกรรม อายุ และพันธุกรรม และปัจจัยเรื่องฮอร์โมนเอสโตรเจน การตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านมและการค้นพบตั้งแต่แรกเริ่มจะช่วยรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้ ดังนั้น ควรหมั่นคลำเต้านมทุกเดือน และหากอายุ 40-45 ปีขึ้นไป ควรตรวจแมมโมแกรม</p>
มติชน	<p><b>จับสถานบริการดีท็อกซ์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.รอง ผบ.ช.ท. พล.ต.ต.อังกร คล้ายคลึง รรท.ผบก.ทท.3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสจ.สุราษฎร์ธานี และบก.ปคบ. เข้าตรวจค้นโอเอซิส สปา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่เปิดให้บริการดีท็อกซ์และฝังเข็ม โดยไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ เบื้องต้นพบมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการ โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ และไม่มีแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบโรคศิลปะให้บริการ</p>
เดลินิวส์	<p><b>วิธีป้องกันไข้หวัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.มณฑิเรศ คณาสวัสดิ์ นพ.สสจ.สิงห์บุรี เปิดเผยว่า โรคไข้หวัดใหญ่ สามารถป้องกันได้โดยใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>ซูเปอร์มาร์เก็ต กทม.ผ่านเกณฑ์ 80%</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. ตรวจสถานที่สะสมหรือเก็บอาหารประเภทซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่ กทม. ที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 จำนวน 234 แห่ง เพื่อมอบป้ายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ กทม. มีซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับป้ายรับรอง 188 แห่ง (ร้อยละ 80.34) ไม่ผ่านมาตรฐานจำนวน 46 แห่ง (ร้อยละ 19.66)</p>
บางกอกทูเดย์	<p><b>รพ.ราชวิถี ชวนคนไทยช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ</b></p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถีมีผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ยากไร้ด้วยโอกาสส่งต่อมาจากรพ.ของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก จึงเชิญผู้มีจิตกุศลร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยโอกาส ผ่านมูลนิธิรพ.ราชวิถี บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพ.ราชวิถี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 051-2-16322-1 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-3548138 ต่อ 3217-9</p>
ผู้จัดการรายวัน360	<p><b>ยาลดความอ้วน</b></p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับยาลดความอ้วน โดย "อ้วน รีเทิร์น" หรือ "อนันต์ เสมทอง" ผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารเสริม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
องศา	ให้ข้อมูลผ่านรายการ "เป็นเรื่อง!" ทางช่อง News1 ว่า อาหารเสริมหรือยาลดความอ้วนมีการปลอมปนกันมาก จากประสบการณ์พบว่าผู้ผลิตจะใช้วิธีขอยย.ด้วยสูตรหนึ่ง แต่ผลิตขายอีกสูตรหนึ่ง ไม่ตรงตามที่จดแจ้งกับ อย. ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วนมีเป็นจำนวนมาก แต่กำลังเจ้าหน้าที่ของ บก.ปคบ.และ อย. มีจำกัด ทำให้อาจจะมีหลุดมีรั่วไปบ้าง แต่ถ้าได้รับการร้องเรียน อย.และหน่วยงาน บก.ปคบ.ไม่เคยละเว้นใคร
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ผู้ว่าฯ ระนอง เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง พร้อมด้วย นางประภาภรณ์ จอมเทพมาลา รอง นพ.สสจ.ระนอง นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระนอง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นางเหมือนใจ สิทธิระ อายุ 65 ปี ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว นอนติดเตียงมานานกว่า 1 ปี โดยผวจ.ระนองได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.บางรีน และอพม./อสม.ในพื้นที่ให้การดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อ แขน-ขา พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch